



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
ตำแหน่ง คณงาน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คณงาน และดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว นั้น

อาศัยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและดำเนินการจ้าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง คณงาน รายละเอียดดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๒. บัญชีรายชื่อดังกล่าวนี้ ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่นั้น
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จะดำเนินการขอความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจ้างพนักงานจ้างที่เลือกสรรได้ เมื่อ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติเห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ต่อไป

ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในลำดับถัดไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญทัน ศรีมุงคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง คนงาน  
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	คะแนน	หมายเหตุ
๑	นางสาวณัฐมน สีเมือง	๙๓.๖๖	
๒	นายวิเชิต นาสมบูรณ์	๙๑.๐๐	



(นายบุญทัน ศรีมงคล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด